

TỔ XUNG KÍCH TIÊU HỌC GIANG BIÊN VỚI CÔNG TÁC TIÊU DIỆT BỌ GẬY LĂNG QUĂNG



Theo CDC Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số muỗi, bọ gậy cao vượt ngưỡng. Vì vậy, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Theo bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, biện pháp để giảm ca mắc chính là làm tốt công tác phòng dịch bằng cách diệt bọ gậy, lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi... Mỗi hộ gia đình, tập thể, khu dân cư, trường học, cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống tại chính nơi mình sinh sống, không để muỗi sinh sôi phát triển.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thay rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

Bên cạnh đó, chúng thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh...; loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.

Người dân cần ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Đặc biệt, người dân không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà.

Thấy được tầm quan trọng trong việc tiêu diệt bọ gậy, lăng quăng để phòng tránh sốt xuất huyết trong trường học. Nhà trường đã chỉ đạo và phối hợp với cán bộ y tế lập ra Đội xung kích. Các đồng chí trong tổ đội xung kích có nhiệm vụ dọn dẹp phát quang bụi rậm xung quanh nhà trường và phun khử khuẩn các lớp học vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần. Chính việc làm này sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể việc sinh sôi nảy nở của bọ gậy, muỗi,....

Không có bọ gậy, không có lăng quăng, không có muỗi là khẩu hiệu mà toàn thể chúng ta cần biết và thực hiện vệ sinh nơi ở và nơi làm việc của mình.

Sau đây là một số hình ảnh của đội xung kích Trường TH Giang Biên thực hiện ngày 1/ 10/ 2022.





Người thực hiện: Lý Thị Hải Ninh